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		การลงทุนสลากออมสินมีข้อแตกต่างกันยังไง?

		Posted on 21 กรกฎาคม 2020 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		สลากออมสินพิเศษ กับ สลากออมสินดิจิทัลมันแตกต่างกันอย่างไงแบบไหนมันคุ้มกว่ากันแต่ทว่าใครที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของสลากหมายถึงว่ายังไม่รู้เลยว่ามันจะซื้อยังไงสเต็ปการลงทุนมันเป็นแบบไหนและในวันนี้เราจะเปรียบเทียบให้ดูเลยในรุ่นสองปีทั้งออมสินพิเศษแล้วก็พิเศษแบบดิจิทัลชนกันเลยทั้งสองปีว่าแบบไหนมันมีดีกว่ากันผลรางวัลหรือว่าดอกเบี้ยมันต่างกันหรือว่ามันมีความเหมือนกันอย่างไง

เรามาเริ่มกันตรงที่สลากออมสินพิเศษ ซึ่งสลากออมสินพิเศษได้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นตำหรับของเขาเลยเวลาที่เราเข้าไปซื้อสิ่งที่เรานั้นจะได้รับก็คือมันจะเป็นใบกระดาษที่เขาเรียกกันว่ากระดาษสลากเขาจะให้มาเป็นใบๆเพื่อที่จะได้ถือเก็บเอาไว้ตามระยะเวลาปีที่เราได้ซื้อเอาไว้
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ซึ่งในตอนนี้สลากออมสินพิเศษที่ได้เปิดขายมันจะมีแค่แบบ2ปีเพราะว่าในแบบ3ปีได้ยุติในการจำหน่ายแบบชั่วคราวส่วน5ปีเขาได้ปิดมาสักพักหนึ่งแล้วแต่เขาจะเปิดให้เป็นรอบๆ

การซื้อขายไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพิ่มหรือว่าการขายคืนก่อนกำหนดทุกๆธุรกรรมเราก็จะต้องเข้าไปทำที่ธนาคารออมสินสลากออมสินพิเศษดิจิทัลเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันออกมาทีหลังเพิ่งจะมีออกมาไม่กี่ปีออกมาเพื่อตอบสนองในการทำธุรกรรมที่ได้มีความแตกต่างไปจากเดิมซึ่งจะเน้นได้ในทางสะดวกสบายในการซื้อขายสลากดิจิทัลนี้เราทำได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือในแอพพลิเคชั่นของธนาคารเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปธนาคารทุกๆครั้งเหมือนแบบแรกแบบนี้เราไปธนาคารเพียงแค่ครั้งเดียวในตอนที่เราเปิดหลังจากนั้นการซื้อการขายคืนก่อนกำหนดเราจะทำผ่านแอพพลิเคชั่นได้เลย 

ซึ่งในตอนนี้ที่เปิดขายอยู่สลากออมสินพิเศษดิจิทัลจะมีแบบ1ปี2ปี และ3ปี เมื่อเราซื้อไปแล้วสิ่งที่เราจะได้รับก็คือเราจะไม่ได้รับกระดาษเหมือนแบบแรกแต่ว่าข้อมูลหรือว่าหน่วยลงทุนอะไรต่างๆมันจะถูกอยู่ในระบบของธนาคารแล้วเราจะสามารถที่จะเรียกดูได้โดยแอพพลิเคชั่นซึ่งมันจะเป็นคือเราจะไม่ได้รับกระดาษเหมือนแบบแรกแต่ว่าข้อมูลหรือว่าหน่วยลงทุนอะไรต่างๆมันจะถูกอยู่ในระบบของของธนาคารเราสามารถที่จะเรียกดูได้ตลาดเวลา

เราขอเปรียบเทียบข้อมูลของสลากออมสินพิเศษแบบ2ปีและก็สลากออมสินพิเศษดิจิทัล2ปีเหมือนกันระยะเวลาถือว่าเท่ากันจะเทียบให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงเรื่องจะเริ่มสิ่งที่มันได้เหมือนกันก่อนข้อแรกก็คืออายุของสลากจะเท่ากันก็คือ2ปีราคาต่อหน่วยเท่ากันคือจะอยู่ที่หน่วยละ100บาทและข้อที่สองทั้งสองแบบนี้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งหมด24เดือนเท่ากันหมายถึง24งวดรางวัลจะออกทุกๆวันที่1ของเดือนเหมือนกัน

 

สนับสนุนโดย  next 888


	






	

		
		ผลกระทบจากภัยแล้งสู่การส่งออก

		Posted on 17 กรกฎาคม 202017 กรกฎาคม 2020 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		ผลกระทบที่เกิดกับเกษตรกรมีจำนวนมากเพราะว่าในปัจจุบัน มีความแล้งของน้ำในทุกๆภาคส่วนในการบริหารจัดการในส่วนต่างๆจะมีปัญหา ผลกระทบเหล่านี้จึงทำให้เกษตรกรมากมายในประเทศไทยได้รับผลกระทบ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการส่งออกทางด้านผลผลิตทางการเกษตรกรมากที่สุด เพราะอย่างที่รู้การภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีความได้เปรียบในเชิงเกษตรกรรมอย่างมากมีการผลิตสินค้ามากมาย

เพราะปลูกสินค้าต่างๆทางด้านธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้สินค้าในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครที่อยู่ในประเทศไทยก่อนหน้านี้จะต้องทำอาชีพเกษตรกรเป็นหลักในทุกๆจังหวัดก็จะมีอาชีพเหล่านี้อยู่ในทุกๆพื้นที่นั่นเป็นเพราะว่าประเทศไทยสามารถเพาะปลูกสินค้าทางการเกษตรได้มาจากมากและสามารถนำสินค้าเหล่านั้น
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ส่งออกได้เป็นอันดับต้นๆของอาเซียน สิ่งเหล่านี้เองคือเป็นสิ่งที่ประเทศไทยกังวลเป็นอย่างมากเพราะภัยแล้งในปัจจุบันส่งผลต่อเกษตรกรและธุรกิจอื่นๆเป็นวงกว้างไม่ใช่เพียงเพราะเกษตรกรต้องผลิตสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นบริษัทฯยังต้องการสินค้าทางการเกษตรเพื่อนำไปแปรรูปหรือผลิตสินค้าทางด้านเกินแต่ถ้าหากในการกากขาดของรายได้อยู่ณขณะนี้หรือขาดทรัพยากรที่เกษตรกรไม่สามารถส่งมาได้จะทำให้การส่งออกชะลอตัว บาทแข็งตัวทำให้อัตราการแข่งขันของประเทศไทยเนี่ยต่ำลง

 เมื่ออัตราการต่อสู้กับประเทศเพื่อนบ้านต่ำลงก็จะทำให้สินค้าทางการเกษตรมากมายตัวลง การลงทุนมากมายก็ถูกชะลอจากนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศเองเพราะหลายคนไม่สามารถลงทุนเป็นเงินเหล่านี้ได้เพราะขาดความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจหรือทางด้านการเมืองทั้งหมดก็มีเหตุผลที่มาประกอบการในการตัดสินใจของนักลงทุนมากมาย

 ซึ่งโดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดหรือภัยแล้งต่างๆที่เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านหรือเกษตรกรมากมายทำให้สิ่งเหล่านี้เองนำมาซึ่งปัญหาต่างๆค่าเงินที่ปรับตัวสูงขึ้นก่อนหน้านี้ก็ส่งผลให้เกษตรกรอีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตามภัยแล้งณขณะนี้ส่งผลอย่างหนักเพราะก่อนหน้านี้โดยปกติจะมีภัยแล้งในช่วงประมาณเดือน 4 ถึงเดือนห้า

แต่ในขณะนี้ในช่วงตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นมาก็เริ่มมีการขาดแคลนน้ำแล้วเป็นในวงกว้าง ในส่วนนี้เองจะต้องมีการมองหาการจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบเพราะว่าการจัดสรรน้ำถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆในส่วนของการกั้นเขื่อนในประเทศจีนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ของประเทศไทยที่ใช้น้ำในการเพาะปลูกมีการกั้นเขื่อนแล้วน้ำที่ไม่ไหลลงมาในประเทศไทย

ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงที่ไม่สามารถทำผลผลิตได้เป็นจำนวนมากซึ่งขาดแคลนทรัพยากรในการใช้งาน ในส่วนนี้เองหากมีการกระทบอยู่ตลอดเวลามีการคาดเดาว่าภาพคนผลิตในการเกษตรลดลงซึ่งนำมาซึ่งการส่งออกที่ปรับตัวลดลงในอนาคตอย่างแน่นอน

 

 

สนับสนุนโดย  entaplay มือถือ


	






	

		
		ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก ขอลาออก

		Posted on 5 กรกฎาคม 20205 กรกฎาคม 2020 by admin in ข่าวเศรษฐกิจ

	

	

		ภายหลังที่เหตุการณ์การแพร่ระบาดของไข้เชื้อไวรัสโควิดเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เป็นระยะเวลาปริมาณห้าเดือนแล้ว ซึ่งเหตุการณ์ปัจจุบันหลายๆประเทศก็ยังทรงๆทรุด ได้แต่ว่าประคับประคองกันไป ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีการสร้างออกมารักษาไข้เชื้อไวรัสตัวนี้ได้สักที ซึ่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการหน่วยงานกิจการค้าโลกคนตอนนี้ได้ลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบอกเหตุผลว่าคือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเค้าเอง

ซึ่งการลาออกคราวนี้เป็นการลาก่อนครบกำหนด 1 ปี ท่ามกลางภาวการณ์ความวุ่นวายของการค้าโลกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 และก็แรงกดดันจากชาติสมาชิกอย่างสหรัฐ ประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ที่ต้องการมองเห็นการปรับปรุง WTO บางทีอาจเป็นต้นเหตุที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลัง ซึ่งทางตัวนายโรแบร์โต อาเซเวโด ผู้อำนวยการหน่วยงานการค้าโลก หรือ WTO แถลงที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่า การที่เค้าลาออกภายหลังปฏิบัติงานมาเจ็ดปีนั้น คือปัญหาที่มาจากสุขภาพของเขาเอง

[image: ]


ซึ่งตัวเค้าได้ปรึกษากับครอบครัวแล้ว และไม่ได้ลาออกเพื่อจะไปเล่นการเมืองอะไร ซึ่งนี่เป็นการตกลงใจที่ยากลำบากเป็นอันมากของตัวเค้าเอง เพราะเหตุว่าในตอนระหว่างล็อกดาวน์รวมทั้งการดูแลและรักษาอาการที่ผ่าตัดของเค้านั้นทำ ให้ตัวของเค้ามีเวลาคิดทบทวนมากยิ่งกว่าปรกติ รวมทั้งภายหลังขอคำแนะนำกับครอบครัวแล้ว รวมทั้งภรรยาที่อยู่ในเจนีวา บุตรสาวและก็คุณแม่ เค้าก็เลยตกลงใจลาออก รวมทั้งมั่นใจว่านี่เป็นการตกลงใจที่เหมาะสมที่สุด

สำหรับทุกฝ่าย เพื่อเปิดช่องให้กับผู้ที่มีความพร้อมมากยิ่งกว่าเค้าได้เค้ามาทำแทน แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า การเคลื่อนที่ดังที่กล่าวมาแล้วว่า การลาออกคราวนี้ คือปัญหาการคัดค้านหลายหนกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ภายใต้การจัดการของผู้นำ โดนัลด์ ทรัมป์ แล้วก็เกิดขึ้นในตอนที่การค้าโลกกำลังป่วนปั่นจากการระบาดของโรคโควิด19

ซึ่งก่อนหน้านี้สมัยก่อนผู้อำนวยการคนนี้มันจะถูกรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โจมตีบ่อยๆแล้วก็มักถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนักกับการทำงานที่ล้มเหลวรวมทั้งกล่าวร้ายว่าเปิดช่องให้ประเทศจีนทำการค้าอย่างไม่ยุติธรรม โดยทางสำนักข่าวบีบีซี กล่าวว่า เมื่อมีการไต่ถามไปยังผู้นำสหรัฐอเมริกา นั้นว่ารู้สึกเช่นไรกับการลาออกก่อนที่จะครบกำหนดครั้งนี้ของผู้อำนวยการการค้าโลกคนนี้

ซึ่งทางหัวหน้าสหรัฐอเมริกา ได้ตอบว่า เขาไม่ว่าอะไรที่ดินสมัยก่อนผู้อำนวยการคนนี้จะลาออก เนื่องจากตัวเค้าเองไม่เคยสนใจอดีตหัวหน้าคนนี้อยู่แล้ว เพราะเหตุว่าประเทศอเมริกาเอง ไม่เคยได้รับความเที่ยงธรรมจากอดีตผู้อำนวยการคนนี้มานานแล้ว รวมทั้งทางหน่วยงานการค้าโลก ก็ปฏิบัติต่อประเทศจีนราวกับเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา และก็จีนก็ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างมากที่อเมริกาไม่เคยได้

 

สนับสนุนโดย  ติดต่อ entaplay


	






	

		
		อุตสาหกรรมโฆษณา แย่ เพราะว่าพิษโควิด

		Posted on 5 กรกฎาคม 20205 กรกฎาคม 2020 by admin in ข่าวเศรษฐกิจ

	

	

		พังทลายกันไปเป็นแถบๆทุกๆธุรกิจ บนโลกใบนี้ ปัจจุบันก็เป็นธุรกิจสื่อโฆษณา ที่ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยเข้าใจว่าเมื่อคนอยู่บ้านเรตติ้งการดูโทรทัศน์คงจะเพิ่มมากกขึ้นและก็ทำให้อัตราการเจริญเติบโตรวมทั้งจำนวนเงินโปรโมทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นลำดับ แต่ว่าจริงๆแล้วนั้น หลายคนอาจลืมไปว่า เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี มันก็เปลี่ยนเป็นวงล้อที่หมุนเป็นวงกลม

คนไม่มีกำลังซื้อ ผู้ครอบครองสินค้าก็ไม่รู้จะประชาสัมพันธ์เพราะเหตุไร ในเมื่อลงทุนไปก็ขายไม่ออก เนื่องจากว่าคนไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้นั่นเอง ซึ่งก่อนหน้านั้นกลุ่มธุรกิจที่ดูเหมือนจะเอาจริงเอาจังที่สุดก็เห็นจะเป็นธุรกิจการบิน รวมทั้งตามมาอีกหลายๆธุรกิจ รวมทั้งก่อนที่จะมาถึงอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานั้น ก็เป็นอุตสาหกรรมสื่อรถยนต์ที่โดนผลพวงกันอย่างมาก
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จนกระทั่งเกือบจะจำเป็นต้องลดแลกแจกแถมกันอย่างยิ่งจริงๆ ส่วนในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานั้น ภายหลังที่มีการแพร่ระบาดในสิ้นเดือนม.ค.นั้น ทางรัฐบาลก็เริ่มมีมาตรการต่างๆซึ่งส่งผลให้ธุรกิจหลายธุรกิจจำเป็นต้องเลิกกิจการชั่วครั้งชั่วคราว ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้การใช้เงินในสื่อโฆษณาของเจ้าผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆจำต้องหยุดชะงักไปด้วยเนื่องจากว่ายอดจำหน่ายไม่ดีขึ้นกระทั่งปัจจุบันจากผลของการสำรวจนั้นมีการติดลบมากขึ้นเรื่อยๆ

จนกระทั่งปัจจุบันทางบริษัท เอซีนิลสัน ที่เป็นบริษัทดูแลเรตติ้งโปรโมทโทรทัศน์ ในประเทศไทยนั้นได้แจ้งว่า ภาพรวมของการใช้โฆษณานั้นต่ำลงถึง 25% ซึ่งนับว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในบ้านพวกเราไม่ว่าจะเป็นตอนเศรษฐกิจที่แย่หนักๆหรือตอนน้ำหลากก็ดีแล้ว

ซึ่งในตอนนั้นสื่อโทรทัศน์อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีงบประมาณประชาสัมพันธ์ที่ต่ำลงก็จริง แต่ว่าในสื่อด้านวิทยุหรือออนไลน์ก็มีจำนวนเงินเข้ามาแทนที่ แต่ว่าคราวนี้เพียงพอเป็นวิกฤติการแพร่ระบาดจากไข้เชื้อไวรัสโควิด19 นั้นเปลี่ยนไปเป็นสื่อทุกวิถีทางที่มีการใช้จำนวนเงินน้อยลงอย่างน่าตกใจ ซึ่งถ้าหากให้เจาะลึกลงไปนั้นว่าเป็นกรุ๊ปใดบ้างที่จำนวนเงินโฆษณาหายไปเยอะที่สุดเป็นห้าขั้นตอนแรกนั้น ก็จะประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมรถยนต์ ที่จัดว่ามีจำนวนเงินสำหรับการใช้โฆษณาหายไปมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง

ตามมาด้วยอันดับสองเป็นกรุ๊ปอาหารแล้วก็พวกเครื่องดื่ม ส่วนชั้นสามจะเป็นพวกกลุ่มมีเดียรวมทั้งการตลาด รวมทั้งชั้นสี่จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพวกการคลัง การลงทุน และก็กลุ่มของพวกธนาคาร รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการรับรองประภัย รวมทั้งกลุ่มในที่สุดเป็นกลุ่มพวกเครื่องแต่งตัวรวมทั้งสินค้าที่ใช้ดูแลบุคคล ทั้งนี้ถ้าหากเหตุการณ์ยังคงเป็นไปแบบงี้ คาดว่าถ้าหากลากยาวไปถึงกันยายนนั้น อาจทำให้มีพวกเอเจนซี่หลายรายที่จะต้องกระทำปิดตัวลง
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		ความสำคัญของสายการผลิตและความน่าเชื่อถือของบริษัท

		Posted on 4 กรกฎาคม 2020 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ
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ความสำคัญของสายการผลิตคือเป็นการผลิตสิ่งของต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท 5 สายการผลิตของบริษัทไหนที่ไม่มีความสามารถในการทำงานได้ก็ทำให้บริษัทนั้นไม่สามารถขยายหรือเติบโตไปได้ ขอบริษัทแต่ละบริษัทต้องพึ่งสายการผลิตเป็นหลักในส่วนการขยายไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างๆที่มีการทำการตลาดอย่างดีขนาดไหนแต่หากไม่สามารถขยายฐานการผลิตได้ ก็จะทำให้บริษัทนั้นไม่สามารถเติบโตในตลาดและไม่สามารถแข่งขันสู้กับคนอื่นได้นั้นเป็นเพราะสาเหตุเกิดจากสายการผลิต

จะต้องมีการแบ่งอย่างชัดเจนตามโครงสร้างต่างๆรวมไปถึงการสร้างความชำนาญหรือศักยภาพในการทำงานของผู้ที่ทำงาน หากมีการดำเนินกิจการหรือการบริหารแผนกหรือผลิตภัณฑ์ไม่ดีจะสามารถทำให้สินค้าที่ถูกผลิตออกมาไม่มีมาตรฐานมากพอที่จะนำเสนอให้กับลูกค้า ในการควบคุมคุณภาพการผลิตก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากจะต้องมีการควบคุมตลอดเวลา

ไม่ว่าจะเป็นต้นทางจนถึงปลายทางเพราะว่าในแต่ละกระบวนการผลิตจะมีขั้นตอนการทำที่แตกต่างกันซับซ้อนกันตามแต่ละสินค้า จึงทำให้ต้องมีการควบคุมคุณภาพในการผลิตอยู่เสมอทำให้สายงานต่างๆทางด้านการผลิตมีความซับซ้อนทางการทำงานอย่างมากไม่รวมถึงบริษัทที่มีการประกอบของสายงานต่างๆและมีการผลิตด้วยตัวเอง

ในสายงานนั้นจะมีความซับซ้อนมากกว่ามีการวางแบบแผนหรือโครงสร้างต่างๆ หากไม่มีโรงงานที่ไหนพอจะต้องวางแผนให้เหมาะสมต่อการทำงานเพราะว่าในการขยายแต่ละครั้งจะต้องมีการเพิ่มเงินทุนหรือลงทรัพยากรอย่างมากหากมีการผลิตที่ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินเสียหาย เรานี้เองจะทำให้บริษัทสูญเสียทรัพยากรในการทำงานอย่างสูญเปล่าและลดทอนคุณภาพของบริษัทลงรวมถึงความน่าเชื่อถือของบริษัท ในแต่ละครั้งที่มีกำหนดการในการผลิตงานต่างๆจะต้องมีกำหนดการในการทำงานหาก

ไม่สามารถควบคุมการทำงานได้ แล้วทำให้เวลาล่วงเลยไปหรือว่าเกินกำหนดการทำงานความน่าเชื่อถือของบริษัทก็ลดลงเช่นเดียวกันนี่คือความสำคัญในการควบคุมดูแลส่วนต่างๆของการผลิต ซึ่งในแต่ละบริษัทก็จะมีการวางโครงสร้างที่แตกต่างกันเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันในส่วนนี้เองจะต้องอาศัยไม่ว่าจะเป็นความชำนาญของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่อยู่หน้างาน 

รวมทั้งการวางแผนของผู้ที่เป็นคนวางแผน ข้อหาไม่มีการวางแผนที่ดีเลยมีวินัยมากพอจะทำให้ตลาดเหล่านั้นหรือผู้ประกอบการสูญเสียประโยชน์ไม่ได้นี่เองจึงเป็นความสำคัญว่าทำไมสายการผลิตมีความสำคัญกับบริษัทอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการวางแผนรวมไปถึงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทควบคุมคุณภาพต่างๆ หากไม่มีการบริหารหรือควบคุมสายงานผลิตที่ดีอาจจะทำให้บริษัทเสียภาพลักษณ์อย่างแน่นอน 
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		เงินสะพัดเกือบ 5 หมื่นล้านเมื่อมีการเปิดเทอมใหม่ในปี 63 นี้

		Posted on 30 มิถุนายน 202030 มิถุนายน 2020 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ
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          มีการประเมินเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 นี้ว่าช่วงที่มีการเปิดเทอมนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่น่าจะมีการใช้จ่ายเงินกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าแต่ละคนนั้นก็จะต้องซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับบุตรหลานของตนเองรวมถึงยังต้องซื้อชุดนักเรียนและรองเท้าใหม่กระโปรงใหม่อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามจากการที่สถานการณ์ของประเทศไทยในหลายเดือนที่ผ่านมานั้นมีการระบาดของไวรัส covid 

ทำให้ผู้ปกครองหลายคนได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงานหรือจากการลดเงินเดือนลงจึงมีการคาดการณ์กันว่าจากเดิมในแต่ละปีที่ผ่านมาจะมียอดการใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับบุตรหลานนั้นมากถึงประมาณหกสิบหมื่นล้านบาทแต่ในปีนี้น่าจะมียอดการใช้จ่ายลดลงเหลือแค่เพียง 50,000 ล้านบาทเท่านั้น

 ซึ่งถือได้ว่าจำนวนการใช้จ่ายของทางผู้ปกครองนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์กันเอาไว้ว่าจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่นั้นตกงานทำให้ประชาชนอาจจะต้องนำทรัพย์สินมีค่าของตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหรือแม้แต่สร้อยคอทองคำและอาจจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปทำการจำนำที่โรงรับจำนำ

เพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเทอมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนให้กับบุตรหลานของตนเองก็เป็นได้ทำให้ช่วงเวลานี้อาจจะเห็นได้ว่าโรงรับจำนำนั้นต่างก็มีความสุขกันมากมายเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาก็ถือว่ายังคึกคักน้อยกว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่เริ่มหันมาทำการประหยัดค่าใช้จ่าย

โดยมองว่าถ้าหากชุดนักเรียนยังคงสามารถใส่ได้ก็ให้ลูกหลานของตนเองนั้นใส่ชุดเดิมไปก่อนรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็ยังจะใช้ของปีที่แล้วซะเป็นส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยออกมาซื้อของกันมากนักยกเว้นว่าของที่มีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วถึงจะมีการเปลี่ยนให้กับบุตรหลานของตนเองซึ่งตอนนี้ถ้าดูจากสถานการณ์เศรษฐกิจ

ของแต่ละครัวเรือนแล้วเล็งเห็นว่าบางคนนั้นแม้แต่ของที่จะมีเอาไปจำนำนั้นก็ยังไม่มีเลยซึ่งหลายคนก็เริ่มหันมาพึ่งสินเชื่อจากพวกธนาคารต่างๆและบางคนมีบัตรเครดิตก็จะใช้งานบัตรเครดิตกันมากจนในตอนนี้คาดว่าบัตรเครดิตของหลายๆคนนั้น

น่าจะเป็นวงเงินแล้ว และจากการสำรวจเพิ่มเติมนั้นพบว่าผู้ปกครองบางคนที่ 1 เกณฑ์ที่จะต้องให้ลูกของตนเองนั้นเข้าเรียนอนุบาลก็มีการเลื่อนการเรียนออกไปเป็นปีหน้าส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากเรื่องของเศรษฐกิจทางการเงินและอีกส่วนหนึ่งนั้นก็น่าจะมาจากการที่ยังกลัวเรื่องของการระบาดของไวรัสโควิคอยู่นั่นเอง
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		1 กรกฎาคมนี้ยังไม่สามารถลงทะเบียนเที่ยวปันสุขได้

		Posted on 30 มิถุนายน 202030 มิถุนายน 2020 by admin in ข่าวเศรษฐกิจ
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       สำหรับโครงการที่รัฐบาลออกมาเกี่ยวกับเรื่องของแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างโครงการเที่ยวปันสุขนั้นได้มีแนวทางการว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 1 กรกฎาคมปีพศ2563 นี้แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการอนุมัติโครงการและมีการเปิด Application และเว็บไซต์ต่างๆแล้วปรากฏว่ายังไม่สามารถที่จะทำการเปิดให้บริการให้ประชาชน

เข้าไปทำการลงทะเบียนได้ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้อย่างที่เคยมีการคาดการณ์เอาไว้เนื่องจากว่ายังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแอพพลิเคชั่นในเว็บไซต์ค่อนข้างเยอะโดยตอนนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นจะมีการประสานงานให้พวกสายการบินและให้กลุ่มธุรกิจการโรงแรมนั้นได้ทำการเข้าไปทำการลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการนี้

ก่อนหลังจากนั้นเมื่อบริษัทสายการบินและธุรกิจการโรงแรมลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นตาของประชาชนที่จะเข้าไปทำการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งการเลื่อนในครั้งนี้ก็จะทำให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะเลือกโรงแรมที่พักได้มากขึ้นรวมถึงยังสามารถมีโปรโมชั่นดีๆจากทางบริษัทสายการบินมาลงไว้เยอะขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามโครงการนี้ออกมาเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรัฐบาลหวังว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น

ซึ่งก่อนหน้านี้หลังจากที่เริ่มมีการระบาดของไวรัสโควิด ก็ทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวนั้นหยุดชะงักลงทันที  ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและรายได้ให้กับประเทศทางรัฐบาลจึงได้มีการอนุมัติโครงการเที่ยวปันสุขนี้ขึ้นมาโดยจะให้ประชาชนเข้าไปทำการลงทะเบียนหลังจากนั้นก็จะสามารถนำเงินจากโครงการนี้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่รัฐบาลนั้นได้มีการพูดคุยกับทางโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเอาไว้โดยหวังว่าโครงการนี้จะทำให้เศรษฐกิจกลับมาเร็วขึ้น

        อย่างไรก็ตามหลายคนกำลังเฝ้ารอที่จะเข้าไปทำการลงทะเบียนโครงการปันสุขกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าในช่วงนี้ทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวพักผ่อนหลังจากที่ต้องเก็บตัวมานานแต่การไปเที่ยวนั้นก็ต้องใช้กำลังเงินถ้าได้รับเงินจากโครงการเทียบปันสุขมาเป็นตัวช่วยส่วนลดให้ในการท่องเที่ยวก็จะทำให้ประชาชนนั้นได้ลดค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวได้มากขึ้น

ซึ่งเราคงต้องรอดูกันว่าโครงการนี้จะเปิดให้ประชาชนนั้นเข้าไปลงทะเบียนอีกทีได้ในกลางเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการเลื่อนไปอีกหรือไม่ สำหรับโครงการนี้ที่รัฐบาลคิดโครงการออกมา ให้ประชาชนนำเงินไปเที่ยวนั้น ต้องรอดูผลการตอบรับที่กลับมาจะสามารถไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากแค่ไหน  และจะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มธุรกิจการโรงแรมและบริษัทการบินเยอะมากหรือไม่

 

สนับสนุนโดย  rb88 เข้าสู่ระบบ


	






	

		
		เศรษฐกิจแย่ คนตกงาน ไม่มีเงินใช้

		Posted on 30 มิถุนายน 2020 by admin in ข่าวเศรษฐกิจ
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เศรษฐกิจแย่ คนตกงาน ไม่มีเงินใช้ ต้องไปรอรับของบริจาค ใกล้เป็นประเทศขอทานไปทุกที

           สถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจในครัวเรือนและเศรษฐกิจของประเทศไทย ตอนนี้อยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าตกต่ำถึงขีดสุด โดยจะเห็นได้จากที่ปัจจุบันมีบริษัทหลายบริษัทต้องปิดกิจการลงไป ไม่ใช่แค่เพียงบริษัทเล็กเล็กเท่านั้นที่อยู่ไม่ได้ แม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงมีวงเงินหมุนเวียนเป็นพันพันล้านก็ยังต้องปิดกิจการหรือลดจำนวนสาขาลง เพราะไม่สามารถทนสู้กับพิษเศรษฐกิจแบบนี้ได้ หากยังฝืนต่อไปก็มีแต่จะล้มละลายเท่านั้น  ดังนั้นกิจการเกือบทุกอย่างจึงต้องมีการปิดกิจการชั่วคราวลงรวมถึงบางกิจการก็ปิดตัวอย่างถาวรเลยก็มี ซึ่งนี่เป็นที่มาของสถานการณ์อันเลวร้ายที่คนไทยกำลังได้รับ

 เพื่อเมื่อเจ้าของกิจการต้องปิดธุรกิจของตัวเองลง ทำให้คนงาน และพนักงาน รวมถึงลูกจ้างทั้งหลายก็จะไม่มีงานทำตามไปด้วย ซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือแม้แต่ลูกจ้างรายวันต่างต่าง  ทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบกันหมด ขนาดกลุ่มคนขี่จักรยานยนต์รับจ้างหรือแม้แต่คนขับรถแท็กซี่ก็ยังประสบกับปัญหาเงินไม่พอใช้ ซึ่งตอนนี้พนักงานที่ทำงานรับจ้างรายวันต่างก็ต้องอดมื้อกินมื้อ ซึ่งจึงเป็นที่มาของเหล่าคนที่พอจะมีเงินได้เข้ามาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยการนำสิ่งของ ทั้งข้าวสารอาหารแห้ง 

รวมถึงการบริจาคเงิน ไข่ไก่  มาบริจาคให้กับคนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนเหล่านี้ จนทำให้ทุกวันนี้เรามักจะเห็นว่าผู้คนเป็นจำนวนมากต่างก็พากันเดินทางมารอรับขอบริจาค ซึ่งบางครั้งถึงขนาดที่มีการชกต่อยกันเพราะแย่งของกันเลยก็มี ซึ่งจำนวนคนที่เดินทางมาต่อคิวรับของบริจาคนั้นเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน ทำให้ตอนนี้มองดูแล้ว ประชากรของประเทศเรายากจนกันมาก จนเกือบจะเหมือนขอทานกันแล้ว เพราะงานการไม่มีให้ทำและต้องคอยมารอรับข้าวของบริจาคกันเพื่อนำอาหารเหล่านั้นไปประทังชีวิตไปวันวัน  ซึ่งที่จริงแล้วประเทศไทยไม่ควรที่จะมีลักษณะแบบนี้เลย 

หากรัฐบาลออกมาดูแลประชาชนให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากกว่าปัจจุบันนี้  การที่รัฐบาลเอื้อผลประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มเท่านั้น ทำให้ประชาชนหลายล้านคนต้องได้รับความเดือดร้อน และกลุ่มพวก สส. เองต่างก็พากันเห็นแก่ตัว เมื่อถึงคราวทีจะต้องช่วยเหลือประชาชนจริงๆก็ยังเอารัดเอาเปรียบ อย่างที่เรากำลัง ได้เห็นข่าวเกี่ยวกับการทุจริตของกลุ่ม อบต.  กระทรวงต่างๆ หรือแม้แต่พวกผู้ใหญ่บ้านที่คอยดูแลลูกบ้าน บางที่ก็ยังโกงเงินช่วยเหลือบางส่วนเข้ากระเป๋าตัวเองและเอาเงินส่วนน้อยมาช่วยเหลือชาวบ้านทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกันมาก จนตอนนี้ต้องออกมาเข้าแถวเพื่อรอรับของแจกเพียงอย่างเดียวแล้วเท่านั้น

 

สนับสนุนโดย  next88 ฟรี เครดิต


	






	

		
		แนวทางธุรกิจอีเว้นท์ หลังจากรัฐบาลปลดล็อกดาวน์

		Posted on 30 มิถุนายน 2020 by admin in ข่าวเศรษฐกิจ
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          ตอนนี้ธุรกิจหลายอย่างต่างก็ได้กลับมาเปิดกิจการกันใหม่แล้ว หลังจากที่รัฐบาลได้ทยอยให้มีการเปิดกิจการมา แต่ก็กลับมาเปิดกิจการใหม่ในช่วงหลังจากที่มีการระบาดของไวรัสโควิดอย่างหนักนั้น ทางรัฐบาลเองก็มีข้อเรียกร้องให้เจ้าของกิจการทำตามเงื่อนไขในการเปิดซึ่งการเปิดกิจการนั้นนั้นด้วย ซึ่งเงื่อนไขส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องการดูแลด้านสาธารณะสุขกับลูกค้าที่มาขอรับบริการ

 ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่ต้องมีการจำกัดจำนวนผู้ที่เข้าไปนั่งภายในร้านและโต๊ะเก้าอี้ก็ต้องมีการนั่งแยกห่างกันและยังต้องมีการทำฉากกั้นกันเอาไว้เพื่อป้องกันการนั่งติดกันอีกด้วย ซึ่งแต่ละธุรกิจจะได้มีเงื่อนไขเหมือนกันนั่นก็คือการที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเว้นระยะห่างระหว่างกัน

 หากพูดถึงเรื่องการเว้นระยะห่างแล้ว หากว่าธุรกิจจัดงานอีเว้นท์ได้รับการปลดล็อกให้กลับมาจัดงานได้ แต่หากต้องมีเงื่อนไขเรื่องการเว้นระยะห่างนั้น ก็จะทำให้ธุรกิจนี้ดำเนินการต่อไปไม่ได้เช่นกัน เพราะการจัดงานอีเว้นท์ผู้จัดงานต้องการเน้นจำนวนคนให้มาร่วมงานให้มากที่สุดเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจของตัวเองที่ต้องเสียเงินมาจัดงานนั้นมีรายได้

 ดังนั้นหากมีการจำกัดจำนวนคน ค่าจัดงานกับยอดเงินที่จะได้เข้ามาหลังจากที่มีการจัดงานคงไม่สมดุลกันซึ่งแน่นอนว่าการจัดงาน การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งนั้นต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวแต่หากเราคนที่เป็นเจ้าของงานกลับต้องมาถูกกำจัดสิทธิ์คนเข้างานให้เหลือน้อยลงนั้นก็คงไม่มีใครอยากที่จะจัดงานอย่างแน่นอน 

และยิ่งในสถานการณ์ตอนนี้ เศรษฐกิจยังคงมีปัญหาอยู่มาก ทำให้หลายบริษัทต้องรัดเข็มขัดบริษัทของตัวเอง  การที่จะเงินมาจัดงานแล้วคำนวณยอดรายได้น้อยกว่าเงินที่เสียไปนั้น ก็คงไม่มีใครอยากจัดงานอีเว้นท์แล้วทีนี้ธุรกิจที่เปิดมาเพื่อรับจัดงานอีเว้นท์ต่อให้รัฐบาลอนุญาตให้มีการเปิดกิจการได้แล้ว แต่ก็คงยังพบปัญหาไม่มีงานเข้ามาอยู่ดี

 ธุรกิจก็ต้องขาดทุนและต้องปิดกิจการอยู่ดีนั่นเอง ดังนั้น หากมีการประกาศเรื่องของการปลดล็อกให้มีการดำเนินกิจการได้ ก็ไม่ควรจะมีการมาจำกัดขอบเขตของการจัดงาน ไม่เช่นนั้นแล้ว ต่อให้มีการเปิดกิจการไปก็คงไม่มีงานเข้ามาอยู่ดี และหากยังคงเป็นเช่นนี้ไม่น่าจะเกินสามเดือนเจ้าของธุรกิจจัดงานอีเว้นท์ก็คงจะต้องพากันทยอยเดินทางไปแจ้งขอปิดธุรกิจกันจนหมดอย่างแน่นอน

 

 

สนับสนุนโดย  Alpha88 เครดิตฟรี


	






	

		
		เตรียมหาลู่ทางจัดงานไบเทคแฟร์เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

		Posted on 28 มิถุนายน 2020 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		     เนื่องจากตอนนี้สถานการณ์ของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของไวรัสนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าดีเป็นอย่างมากตอนนี้ไม่พบการระบาดแล้วดังนั้นรัฐบาลจึงได้เตรียมมีการประกาศคลายล็อคในระยะที่ 4 ออกมาซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีการผ่อนคลายให้อาการต่างๆนั้นสามารถดำเนินธุรกิจได้ก็จะทำให้ธุรกิจนั้นเป็นไปในทางที่ดีดังนั้นทางสำนักเขตบางนาจึงได้มีแนวโน้ม

ว่าอาจจะมีการจัดนิทรรศการไบเทคแฟร์ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้านั้นเกิดการซื้อขายกันมากขึ้นหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลับมาดีขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามการที่จะไปดูสถานที่จัดงานในครั้งนี้มีการลงไปดูพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดแสดงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆโดยมีการคาดการณ์กันว่าจะจัดขึ้นที่ไบเทคบางนา
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ซึ่งคาดว่าภายในปีนี้จะต้องมีการจัดแสดงสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์และข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านหรือของแต่งบ้านโดยเป็นการจัดงานภายในปี 2020 นี้ซึ่งสถานที่จัดงานนั้นก็ยังคงเป็นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติไบเทคบางนานั่นเอง

โดยสถานที่แห่งนี้มีพื้นที่ที่สามารถรองรับผู้ที่จะเข้าร่วมจัดงานนิทรรศการนี้ได้มากมายเนื่องจากว่ามีพื้นที่กว้างขวางเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าเมื่อมีการจัดงานในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสก็ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและกรุงเทพฯ

เรื่องของผู้ที่เข้ามาร่วมงานดังนั้นจึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อจะหาโดยจุดคัดกรองว่าควรจะมีการตั้งตรงไหนและควรจัดประตูทางเข้าและประตูทางออกตรงไหนรวมถึงการฉีดพ่นทำความสะอาดพื้นที่ก่อนที่จะมีการนำเฟอร์นิเจอร์นั้นมาวางเพื่อให้ลูกค้านั้นได้เข้ามาดูอีกครั้งต้องมีการเข้าไปดูเรื่องของระบบระบายอากาศ

รวมถึงการเปิดปิดแอร์ต่างๆที่สำคัญต้องเป็นเน้นย้ำพนักงานถึงการรักษาความสะอาดความปลอดภัยของลูกค้าการสวมใส่หน้ากากอนามัยของทุกคนเนื่องจากว่าในการจัดงานนั้นจะต้องมีหลายบริษัทที่เข้ามาร่วมกันจัดงานด้วยกันดังนั้นจึงอยากให้งานออกมาดีที่สุดเพราะถ้าหากว่ามีการเตรียมงานไว้ดีประชาชนก็จะเกิดความมั่นใจว่ามาร่วมงานแล้ว

จะไม่มีการติดเชื้อไวรัสอย่างแน่นอนทำให้จะมีประชาชนเดินทางมาเพื่อจับจ่ายซื้อของสินค้าทางด้านโซฟาและสินค้าตกแต่งบ้านกันเป็นจำนวนมากโดยหวังว่าการจัดการในครั้งนี้จะมีรายได้เข้ามาให้กับประเทศชาติเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

ซึ่งแน่นอนว่าถ้ามียอดการใช้จ่ายมากขึ้นก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการจัดงานนี้แล้วก็จะมีแนวโน้มว่าจะหางานอื่นๆมาเปิดจัดเป็นนิทรรศการให้ประชาชนนั้นได้มีโอกาสเข้ามาจับจ่ายซื้อของกันแบบต่อเนื่องอย่างแน่นอน
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